

ĐỌC SÁCH

The Findhorn Garden Pioneering a new Vision of Man and Nature in Cooperation (The Findhorn Community)

Sự hợp tác với thế giới thiên thần không phải là điều mơ mộng nên thơ của một số người lý tưởng. Thí nghiệm đầu tiên đánh dấu sự hợp tác có ý thức giữa loài người, các Devas và thế giới tinh linh đã thành tựu nơi khu vườn Findhorn.

Findhorn là một bán đảo nhỏ hoang dã, lạnh lẽo phía đông bắc Tô Cách Lan (Scotland), một mặt nhô ra biển bắc (North Sea), ba mặt gió lộng duy chỉ một rặng thông phía tây hãm đi phần nào sự nô đùa của các cơn gió. Quang cảnh đã trở trãi, đất đai càng khắc nghiệt hơn, chỉ toàn là cát đá và bụi rậm.

Được bắt đầu vào mùa xuân 1963, khu vườn ngày nay nở rộ hàng ngàn thứ hoa, cây lá um tùm, hoa trái to lớn khác thường. Không ai tin là chỉ bằng sức lao động của ba người và việc sử dụng phân hữu cơ thiên nhiên mà khu vườn nên hình. Ất phải có một yếu tố X nào đó đóng góp phần vào ! Khi được tiết lộ rằng yếu tố vô hình ấy chính là sự cộng tác của các thiên thần, sự chấp nhận trở nên dễ dàng và càng hiển thực hơn khi các chuyên gia về canh nông, trồng trọt, đất đai, các nhà làm vườn thiện nghệ, các ký giả, các nhà vô thần hết nghiên cứu, phối kiểm, trắc lượng, chung cuộc cũng đành chịu vậy !

Một nhịp cầu đã được bắc giữa hai dòng tiến hóa. Kể từ nay, nhân loại có thể chờ đón nơi sự giúp đỡ của các Devas nếu họ thực sự mong muốn, nhưng ý nghĩa của khi vườn còn hơn thế. Hoa nở tức giây phút linh hồn chúng ngộ, vườn hoa cũng là vườn tâm. Trước khi tâm nở hoa, cổ đại cần được búng nổ, cây tốt cần được vun bồi.

Hoa và vườn, còn biết bao ý nghĩa khác ! Bạn hãy để cho óc tưởng tượng tung cánh, hay bạn muốn bay đến viếng thăm Findhorn hãy lật các trang sách: hàng trăm bức hình chụp, hàng ngàn đóa hoa tươi thắm. Càng có nhiều người mơ tưởng đến Findhorn, khu vườn to lớn là Địa cầu này sẽ là một Findhorn khác, để chịu hơn và thoải mái hơn để sinh sống.

Nơi mua sách:

— Harper & Row Publishers Inc.

10 East 53rd Street

New York, NY 10022. USA

— Samuel Weiser Inc.

P.O. Box 612

York Beach, Maine 03910. USA